





# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน  
5 กุมภาพันธ์ 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 <b>นโยบาย</b>	
<b>โครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติฯ</b> <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ผู้จัดการ, thaigov, changmainews, thailandplus, prd., hfocus) - นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สร. เผยว่า สร. จัดทำโครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ 28 ก.ค. 67 มุ่งเน้นโรคเฉพาะทางที่เป็นปัญหาและประชาชนเข้าถึงบริการได้น้อย อย่างน้อย 7 คลินิกหลัก ทั้งนี้ จัดมาแล้ว 6 ครั้ง ที่ นครราชสีมา ลำพูน สทปบุรี สุราษฎร์ธานี กาฬสินธุ์ และแม่ฮ่องสอน และล่าสุด 3 ก.พ. ได้จัดอีก 2 ครั้ง ที่ จ.ขอนแก่น และจ.น่าน โดยของ จ.น่าน นอกจากบริการ 7 คลินิกหลัก ยังเพิ่มเติมอีก 7 คลินิก ได้แก่ คลินิกสุขภาพจิตและพัฒนาการเด็ก คลินิกตรวจคัดกรองวัณโรค คลินิก Advance NCD คลินิกตรวจการได้ยิน คลินิกกายอุปกรณ์ คลินิกตรวจคัดกรองโรคจากการทำงานและตรวจหาสารเคมีในเลือด และคลินิกตรวจคัดกรองนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ ให้บริการประชาชนรวม 3,613 ราย ได้เข้าถึงบริการโดยแพทย์เฉพาะทาง รอดความเสี่ยงมะเร็งลำไส้ 1,084 ราย นัดผ่าตัดตา 130 ราย โดยเดือน ก.พ. จะมีการจัดกิจกรรมอีก 12 ครั้ง	-
<b>มะเร็งครบวงจร</b> <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, ฐานเศรษฐกิจ, hfocus, thebetter, isaranews, thecoverage) - นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สร. ในฐานะประธานบอร์ด สปสช. กล่าวว่า สร. กำหนดให้มะเร็งครบวงจร เป็นหนึ่งในนโยบายเร่งด่วน ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ล่าสุดเดือน ม.ค. 67 บอร์ด สปสช. เห็นชอบสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม 2 รายการ ให้กับคนไทยทุกสิทธิ คือ บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรมและอัลตราซาวด์ปีละ 1 ครั้ง และสิทธิประโยชน์การตรวจด้วยการตรวจปัสสาวะชุดตรวจพยาธิใบไม้ตับสำเร็จรูปชนิดเร็วด้วยตนเอง ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมระบบเครือข่ายบริการเพื่อรองรับ - นพ.เจตน์ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า บอร์ด สปสช. มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานหรือองค์กรที่ให้บริการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ บริการดูแลแบบประคับประคองและระยะท้าย เป็นสถานบริการสาธารณสุข และเบิกจ่ายค่าบริการดูแลผู้ป่วยได้ตามสิทธิประโยชน์และหลักเกณฑ์ภายใต้ระบบบัตรทอง ทำให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลและไม่ถูกทอดทิ้ง	-
<b>บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่</b> <b>สื่อที่นำเสนอ (เพิ่มเติม) :</b> เว็บไซต์ไทยโพสต์ - นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สร. เป็นประธานมอบนโยบายและปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายดิจิทัลสุขภาพ “30 บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว” ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2567 พร้อมระบุ ระยะแรกใน 4 จังหวัดนำร่อง ได้รับเสียงตอบรับเชิงบวกจากทุกภาคส่วน ประชาชนพึงพอใจในการรับบริการอย่างมาก เพราะสามารถเข้าถึงบริการง่ายขึ้น ประเด็นที่มีความกังวลว่าจะเป็นภาระเพิ่มภาระใน รพ.ใหญ่ แต่ยังคงอยู่ในระดับที่ รพ.รองรับได้	-
 <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b>	
<b>ทีม SEHRT ลงพื้นที่ประเมินความเสี่ยงไฟไหม้บ่อขยะ จ.เชียงใหม่</b> <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, changmainews) - นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย มอบหมายทีม SEhRT ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ลงพื้นที่ร่วมกับ สสจ. เชียงใหม่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.เชียงใหม่ สสอ.ฝาง และหน่วยงานส่วนท้องถิ่น สํารวจจากเหตุไฟไหม้บ่อขยะ ถึงการปนเปื้อนน้ำชะกากขยะในแหล่งน้ำสาธารณะ ฝู่นละออง เถ้า เขม่าควัน และประเมินสภาพแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยรอบ พร้อมให้คำแนะนำเพื่อป้องกันลดผลกระทบต่อสุขภาพ	
<b>เตือนภัยลูกอมผสมจากยาเสพติด</b> <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> (เพิ่มสื่อ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, สยามรัฐ, ผจก., theactive, newtv, thejournalistclub, onlinenewstime) - นพ.ไพโรจน์ สุริตันวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผยลูกอมสายตี้ หรือลูกอมเมา ยาเสพติดชนิดใหม่ที่กำลังเป็นนิยมในกลุ่มวัยรุ่นและนักท่องเที่ยว เป็นการนำยาเสพติดหลายชนิดมาผสมเข้าด้วยกัน ลักลอบจำหน่ายทาง Social Media รวมถึงตามสถานบันเทิง ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทในหลายรูปแบบ ยิ่งใช้ร่วมกับการดื่มแอลกอฮอล์ อาจทำให้ระบบหัวใจล้มเหลวและถึงขั้นเสียชีวิตได้	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- นพ.สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผอ.สบยช. เตือนกลุ่มวัยรุ่นและนักท่องเที่ยวที่นิยมทดลองของแปลกใหม่ให้ตระหนักถึงอันตรายให้มาก โดยไม่มีทางรู้ได้เลยว่าผู้ค้าตั้งใจผสมสารชนิดใดลงไปบ้าง พร้อมย้ำผู้ปกครองให้ระวังการเลือกซื้ออมยิ้มให้บุตรหลาน ควรเลือกซื้อจากแหล่งที่ไว้ใจได้ ดูส่วนผสมและแหล่งผลิตให้ชัดเจน</p>	
<p><b>อย.ดึงยาอดบุหรี่เข้าบัญชียาหลัก</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ผจก., มติชน, ไทยรัฐ, การเงินธนาคาร, fm91bkk, newtv, thaitabloid, mcot, thebangkokinsight, thansettakij, hfocus, springnews)</p> <p>- นพ.วิฑิต สฤกษ์ชัยกุล รองเลขาธิการ อย. เผยเนื่องในวันมะเร็งโลก 4 ก.พ.ของทุกปี มะเร็งปอดเป็น 1 ใน 5 ของมะเร็งที่พบบ่อยในคนไทย ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการสูบบุหรี่ โดยผู้สูบบุหรี่จะมีความเสี่ยงเกิดโรคมะเร็งปอดมากกว่าผู้ไม่สูบบุหรี่ 20-30 เท่า ค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคมะเร็งค่อนข้างสูง เป็นภาระของทั้งผู้ป่วยและภาครัฐ ดังนั้น การเพิ่มการเข้าถึงยาอดบุหรี่ให้สามารถเบิกจ่ายได้ในระบบหลักประกันสุขภาพผ่านบัญชียาหลักแห่งชาติ จะลดปัจจัยเสี่ยงเกิดโรคมะเร็งปอดสำหรับผู้ต้องการเลิกสูบบุหรี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคัดเลือกยาเม็ดไซทิสีน (cytisine) เข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติ สำหรับรักษาภาวะติดยาโคติน เนื่องจากเป็นยาที่มีความปลอดภัยสูง ผลข้างเคียงน้อย และราคาไม่แพง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เพจ Drama Addict</p> <p>- โปสต์ ข่าวดีสำหรับคนที่อยากเลิกบุหรี่ ขณะนี้ อย. ได้นำยาไซทิสีน ซึ่งเป็นยาที่ใช้สำหรับเลิกบุหรี่ เข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติแล้ว สิทธิบัตรของเบิก่ายฟรี ซึ่งยาตัวนี้ อก. สกัดจากเมล็ดจามจุรีสีทอง ซึ่งเมื่อใช้ยาตัวนี้เวลาหยุดสูบบุหรี่ จะช่วยให้ผ่อนคลาย ไม่เครียด ไม่หงุดหงิด พร้อมแนะนำคนที่ติดบุหรี่ทั้งบุหรี่จริงหรือไฟฟ้า เตรียมไปปรึกษาแพทย์ใกล้บ้านเพื่อรับยาตัวนี้ไปใช้ ทั้งนี้ ยาตัวนี้มีใช้ในตปท. มานาน ความปลอดภัยสูง และผลข้างเคียงต่ำ</p>	
<p><b>ผ่าความคิดพวก "คบซ้อน"</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ amarintv</p> <p>- นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ที่ปรึกษารมช.สุขภาพจิต เผยถึงความคิดของกลุ่มบุคคลที่มีพฤติกรรมคบซ้อน เป็นเพราะใช้แต่สมองส่วนอยาก ไม่ได้มีการใคร่ครวญ ผู้ที่ทำเพราะคิดว่าตัวเองมีสิทธิ แต่ลืมคิดว่าหากเป็นตัวเอง อยากให้การคบโดยคบเราเป็นทางเลือกหรือไม่ ความรู้สึกที่พิศวาสความรักหวานชื่นเป็นความรักส่วนอยาก แต่ความยั่งยืนคือความรักที่ทุกคนใฝ่ฝัน ซึ่งจะมาจากความผูกพันและความรับผิดชอบ ที่ต้องมาจากสมองส่วนคิดเป็นหลัก รู้จักมองใจเขาใจเรา มองระยะยาว ก็จะได้ข้อคิดสำหรับตัวเองมากขึ้น</p>	
<p><b>เตือนระวังเชื้อโนโรไวรัส</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ เดลินิวส์</p> <p>- สสจ.ตรัง เตือนปชช.ระมัดระวังอาการป่วยโรคทางเดินอาหาร เนื่องจากพบเด็กนักเรียน 40 คนจาก 2 รร.ใน จ.ตรัง เกิดอาการเป็นพิษ คลื่นไส้ อาเจียนและท้องเสีย คาดติดเชื้อโนโรไวรัส พร้อมแนะอย่าทานอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ ทำตามแนวทางกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ</p>	
<p><b>โครงการหมอมะเร็งพบประชาชน</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ prd.</p> <p>- นพ.ประวิณ ตัณฑุประภา ผอ.รพ.มหหาราชนครราชสีมา เปิดงานมหกรรมวิชาการวันมะเร็งโลก 2024 "หมอมะเร็งพบประชาชน" เพื่อให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งลำไส้และเพื่อให้เกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญของการคัดกรองเพื่อรักษามะเร็งตั้งแต่ในระยะแรก ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช จ.นครราชสีมา</p>	-
<p><b>ดูแลสุขภาพจิตผู้ปฏิบัติงานในเรือนจำ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ไทยโพสต์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ไทยโพสต์, แนวหน้า, ไทยรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์, posttoday, thebangkokinsight)</p> <p>- น.ส.เกณิกา อุ่นจิตรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า กรมสุขภาพจิต โดยรพ.ศรีธัญญา ได้มีการจัดทำแผนการช่วยเหลือดูแลด้านจิตใจผู้ปฏิบัติงานในเรือนจำ ณ เรือนจำกลางบางขวาง พร้อมตั้งเป้าหมายให้ครอบคลุมบุคลากรที่ปฏิบัติงานในเรือนจำ จ.นนทบุรี เพื่อช่วยเหลือดูแลด้านจิตใจให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในเรือนจำ โดยทีมสหวิชาชีพของหน่วยงานในกรมสุขภาพจิต ซึ่งคาดหวังว่าจะลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นแก่เจ้าหน้าที่ เช่น ความเครียด ภาวะซึมเศร้า และยังเป็น การสร้างความเข้มแข็งทางใจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้บุคลากรด้วย</p>	
<p><b>โรคโควิด 19</b></p> <p>1. ค่าเสี่ยงภัยโควิดนอกสังกัด สธ.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เพจสุขภาพแพทย์ผู้ปฏิบัติงาน</p> <p>- โปสต์ ค่าเสี่ยงภัยของหน่วยงานนอกสังกัด สธ. หากหน่วยงานใด ไม่ส่งหลักฐานการเบิกจ่ายตามแบบของกระทรวงได้ทัน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ในเวลา 29 ก.พ. 2567 จะถือว่าไม่ประสงค์เบิกจ่าย และหน่วยงานที่ส่งเอกสารเบิกมาแล้ว จะจัดการให้เรียบร้อยภายใน มี.ค. ปีนี้ ซึ่งปัญหาหลายอย่างเกิดจากการรวบรวมหลักฐานเพื่อพิสูจน์ว่าคุณค่าการทางการแพทย์ได้มีการปฏิบัติงานจริงในการดูแลผู้ป่วยที่มีหลักฐานยืนยันว่าเป็น PUI หรือติดเชื้อจริง ซึ่งต้องรวบรวมเอกสารย้อนหลัง หลังจากที่ได้ปฏิบัติงานไปแล้ว ขณะนี้คงมีคำถามเกิดขึ้นในแต่ละองค์กรว่าได้ส่งเรื่องเพื่อขอเบิกได้ทันตามที่กระทรวงกำหนดหรือไม่ และหากผู้ปฏิบัติงานไม่ได้รับค่าเสี่ยงภัยเพราะการจัดการเอกสารเหล่านี้จะเป็นความรับผิดชอบใคร</p> <p><b>2. วัคซีนโควิด</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เพจธีระวัฒน์ เหมะจุฑา</p> <p>- โพสต์ รายงานจากประเทศออสเตรีย ในวารสาร European journal of clinical investigation วันที่ 30 พ.ย. 2023 เป็นการวิเคราะห์ปชช.ทั้งประเทศ ประมาณ 9 ล้านคน ถึงประสิทธิภาพของวัคซีนโควิดในช่วงโอไมครอน ระยะ 2 เดือน ระหว่าง 1 พ.ย.-31 ธ.ค. 2022 เปรียบเทียบคนที่เคยติดโควิดแล้วและต่อมาได้รับวัคซีน สี่เข็มและเทียบกับสามเข็ม และยังเปรียบเทียบกับที่ไม่ได้รับ 2 เข็มหรือไม่ได้รับเลย พบว่าได้รับสี่เข็มจะมีการติดเชื้อลดลงในช่วง 3-5 อาทิตย์แรก หลังจากนั้นค่อยๆ ลดลงจนหมดที่ 15 อาทิตย์ แต่การติดเชื้อกลับสูงขึ้นกว่าคนที่ได้รับวัคซีนน้อยกว่า หลังจากติดตามไปจาก 1 ม.ค. - มิ.ย. 2023 พร้อมแสดงความเห็นระบุสนับสนุนการติดเชื้อตามธรรมชาติร่วมกับวัคซีนที่ฉีดจำนวนไม่มากเกินไป</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เพจThailand Vision</p> <p>- โพสต์แชร์บทความข้อมูลจากกลุ่มคนไทยพิทักษ์สิทธิ์ เกี่ยวกับผลการศึกษา การวิจัย และสิ่งที่น่าสงสัยในหลาย ๆ ประเด็นวัคซีนไฟเซอร์ รวมถึงชวนให้อ่านเอกสารกำกับยาภาษาไทยของโคเมอร์เนตี ซึ่งดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของ อ.ย. พร้อมระบุว่าเนื้อหาในเอกสารไม่ได้ทำการศึกษาว่าวัคซีนทำให้เกิดมะเร็งหรือไม่ ดังนั้นจึงยังไม่รู้ว่า วัคซีนทำให้เกิดมะเร็งหรือไม่ การที่แพทย์ออกมาบอกว่าวัคซีนนี้ปลอดภัย ไม่ทำให้เกิดมะเร็งจึงเป็นเรื่องโกหก ซึ่งปัจจุบันมีข้อมูลจากหลายประเทศพบอัตราการป่วยด้วยโรคมะเร็งเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากภายหลังที่มีการระดมฉีดวัคซีนในประชากรของตน อีกทั้งยังมีงานวิจัยที่พบกลไกที่วัคซีนไฟเซอร์ไปรบกวนการซ่อมแซมสารพันธุกรรมในเซลล์ และการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันชนิดเซลล์อันเป็นผลให้มะเร็งกำเริบได้</p>	
<p><b>ชุดตรวจเชื้อไวรัสทางเดินหายใจ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เพจนพ.มณูญ ลีเชวงวงศ์</p> <p>- โพสต์ปัจจุบันการตรวจหาเชื้อฮิวแมนเมตาอะนิวโรไวรัส (hMPV) มีความก้าวหน้าไม่ยุ่งยาก ราคาไม่แพง สั่งซื้อออนไลน์ได้ ตรวจได้รวดเร็วด้วยตัวเอง ตรวจเชื้อไวรัสทางเดินหายใจได้ถึง 6 ชนิดในชุดตรวจเดียวกัน ได้แก่ hMPV อะดีโนไวรัส ไข้หวัดใหญ่ A, B, RSV และโควิดในเวลา 15 นาที เหมือนกับการแยงจมูกตรวจเชื้อไวรัสโควิด ทำให้ยืนยันได้ว่า ปัจจุบันเชื้อ hMPV เป็นไวรัสทางเดินหายใจที่พบได้บ่อยในคนไทย โดยเฉพาะแพร่เชื้อให้เด็กในโรงเรียนและกลับมาแพร่เชื้อให้ผู้ใหญ่ในบ้าน และผู้ใหญ่เองแพร่เชื้อให้ผู้ใหญ่ในที่ทำงาน</p>	
<p><b>แสดงความเห็นการบริหารจัดการของ สปสช.</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เพจวงใน สาธา</p> <p>- โพสต์แชร์เพจสมาพันธ์แพทย์ รพ.ศูนย์/รพ.ทั่วไป กรณี งบบัตรทองกม.ไม่เพียงพอ คลินิกชุมชนได้รับเงินเพียง 70% ขาดทุน สะสมต่อเนื่อง พร้อมแสดงความเห็น ในที่สุดระบบสุขภาพที่ยั่งยืนกำลังจะพังครืนลง จากฝีมือการบริหารจัดการของ สปสช. กองทุนที่รับผิดชอบเงินมหาศาล แต่บริหารจัดการแย่มากๆ จนมีปัญหาทุกหน่วยบริการในทุกระดับ ระบบสุขภาพจะยั่งยืนได้ ไม่ใช่แค่ตอบสนองการเมืองที่มาแล้วก็ไป ไม่ใช่แค่ตอบสนอง NGO กลุ่มเล็กๆ ที่เรียกร้องอ้างสิทธิต่างๆ จนเกินขอบเขต เกินงบประมาณที่มี ในขณะที่งานหลักยังขาดทุน รพ.ยังต้องแบกรับจนหลังแอ่น ไม่ใช่เป็นแหล่งผลประโยชน์ขนาดใหญ่ให้ก๊วนแพทย์อ้างชนบทเอามาเรียกเก็บ ต่อรองผลประโยชน์เข้าตัว ทั้งซื้อยา ซื้อวัคซีน ATK และล่าสุดตรวจหา HPV ระบบสุขภาพก็ยั่งยืนได้ หน่วยบริการหรือรพ.ทุกระดับต้องอยู่ได้ ถ้าบริหารไม่ได้ อาย่าอยู่ต่อเลย</p>	
<p><b>ใช้หวัดนก</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ผจก., news1live, sondhitalk)</p> <p>- ศูนย์วิจัยโรคสัตว์ สปป.ลาว ตรวจพบการแพร่ระบาดของโรคใช้หวัดนก สายพันธุ์ H5N1 จากการสุ่มตรวจปากไก่ และปากเป็ด ในตลาดด่านช้าง บ้านด่านช้าง เมืองไซทานี นครหลวงเวียงจันทน์ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 พร้อมออก 8 มาตราการคุมเข้ม สั่งห้ามบริโภคและเคลื่อนย้ายสัตว์ป่วย-ตายอย่างเด็ดขาด</p>	